



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	1. นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มอบตำราทางวิชาการสนับสนุนการศึกษาชั้นกว่าสำหรับนิสิตเพื่อใช้ประจำห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวม 7 เล่ม 2. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการ	1. โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 2. โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำ 3. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 4. โครงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานความสะอาดโรงอาหารกลาง มก. 5. รายงานสรุปการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและฝึกงานภาคสนามกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก 6. สรุปการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสาธารณรัฐฝรั่งเศส 7. รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนเมษายน 2553 8. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553 9. การลดขั้นตอนการคืนหลักค้ำประกันซอง (เงินสด)	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		10. สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครบรอบ 1 ปี (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552) 11. สำนักหอสมุดมอบบัตรสมาชิกวีไอพี 12. ขอลើงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดตั้งสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย”	
3	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์- เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติ
		การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์- เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม- เครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	อนุมัติ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
5	คณะทำงานจัดทำร่างนโยบายฯ	การพิจารณานโยบายเรื่องการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอน หลักสูตรเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์และผู้สำเร็จการศึกษาต้องได้รับใบประกอบ วิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.) จึงมีความแตกต่างจากหลักสูตรทางวิทยาศาสตร- สิ่งแวดล้อม สำหรับคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา จัดการเรียน การสอน ณ วิทยาเขตศรีราชา จึงมิได้นำมาพิจารณา 2. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ชัดเจน และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทาง การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานคณะทำงาน นายอำนาจ เนตยสุภา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ- มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี- ฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท ผู้บริหาร เป็นคณะทำงาน และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทีมเลขานุการ คณะทำงาน โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาและ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้าน

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)			วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาเขตบางเขน คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถานภาพหน่วยงานทั้งด้านบุคลากร นวัตกรรม หลักสูตร ผลงานการวิจัยงบประมาณ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป
		แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการพัฒนาฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ. 2553	เห็นชอบตามเสนอ
		นโยบายการพัฒนาคณะประมง	อนุมัติ
6	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป
		การแต่งตั้งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ดิเรก รัชมิเทศ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 10 สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบต่อจาก ศาสตราจารย์รังสิต สุวรรณมรรคา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบ
รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ			

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)		การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ 28 ฉบับที่ 32 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึงปีที่ 28 ฉบับที่ 38 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 2. ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2553 จำนวน 292 ข่าว	ที่ประชุมทราบ
7	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	การพิจารณาหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการการศึกษาเพื่อให้ออกทำปฏิทินกำหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ โดยกำหนดให้มีการพิจารณาปีละ 4 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา ปิดรายวิชา ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตรนั้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจการพิจารณาให้ที่ประชุมคณบดีปฏิบัติหน้าที่ประหนึ่งอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัยทำการแทนสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ตามปกติโดยให้ระบุคำอธิบายเหตุผลในวาระการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ 2. เมื่อมหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ทุก 3 เดือนแล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งใดที่มีวาระการพิจารณาหลักสูตรใหม่ ให้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมหารือในช่วงเช้าเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตร โดยเฉพาะก่อน เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยในช่วงบ่ายเป็นไปด้วยความกระชับและชัดเจน สำหรับการเตรียมการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยควรเตรียมวาระการประชุมล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน เพื่อจะได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบว่าการประชุมคราวหน้าจะมีวาระการประชุมเรื่องหลักสูตรใดบ้างเข้าพิจารณา ผู้ที่ควรเข้าประชุมเป็นใครหรือใครสนใจจะเข้าประชุม 3. แนวทางการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีระยะเวลาในการประชุมมากขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนิสิต การบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นต้น

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)			4. เนื่องจากการพิจารณาเรื่องโครงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษต่าง ๆ สภามหาวิทยาลัยจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างมากเช่นเดียวกับวาระการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ ที่ประชุมจึงขอให้มหาวิทยาลัยนำไปศึกษาพิจารณาโดยมอบกองบริการการศึกษาสำรวจงานและรายชื่อโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสรุปแนวทางการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
8	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	อนุมัติ
		การขอแก้ไขการอนุมัติชื่อปริญญาในประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
9	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553	อนุมัติ
10	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผล การปฏิบัติงานของคณบดีฯ	การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	เห็นชอบและขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการเตรียม และการสอบไม่ผ่านในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิต ไปพิจารณาเพื่อจะ ได้นำมาหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยใ มีวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้มแข็งก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการทำวิจัยให้มีความก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ประชุมได้มี ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้ง Student Affairs Committee เพื่อศึกษา ความเป็นไปทางด้านปัญหาการศึกษาของนิสิต เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย และกำหนดเป็นนโยบายระดับยุทธศาสตร์ให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการต่อไป รวมถึงการพิจารณาในเรื่องของการจัดตั้งสถาบันจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานในอนาคต 2. อาจารย์ผู้สอนควรมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนให้มีความทันสมัยโดยการ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อสร้างความสนใจ ให้แก่นิสิตและกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้มากขึ้นรวมถึงการจัดหา ห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอสำหรับนิสิต

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)			3. เสนอให้คณะศึกษาศาสตร์ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่ากลุ่มโรงเรียนลักษณะใดมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์การพิจารณารับนิสิตเข้าศึกษาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
		รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
11	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	อนุมัติ
	คณะเกษตร	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01008485 สารควบคุมศัตรูพืชและการวิเคราะห์พืชตกค้าง	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
12	คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี	การจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) สาขาวิชาการและสายสนับสนุน	อนุมัติ
13	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และศาสตราจารย์ ท.11 จำนวน 1 ราย ตามเสนอ
14	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
15	คณะบริหารธุรกิจ	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01132316 ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ และ 01132528 ผู้นำเชิงกลยุทธ์	
16	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01176201 ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาอาชีพ และขอยกเลิกรายวิชา 01176201 ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาอาชีพ	
17	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงและเปลี่ยนรหัสรายวิชา 01506497 เป็น 01506397 สัมมนา	
18	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9) รวมจำนวน 381 คน	
19	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2553 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20	นายอนันต์ เกตุรา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	<p>ข้อเสนอแนะและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้</p> <p>1) เสนอให้มีการจัด Orientation ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการราชการของมหาวิทยาลัย นโยบายและภารกิจ ของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ การจึ้นนำเยี่ยมชมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 วิทยาเขต รวมถึงการจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>2) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น. สภามคณิสิตเกำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) จะจัดการประชุมเพื่อระดมทุนในการจัดตั้งกองทุนนิสิตเกำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนิสิตเกำที่มีความเดือนร้อนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากองทุนดังกล่าว</p>	มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดำเนินการจัด Orientation ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการดำรงตำแหน่งชุดใหม่ในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 1 หรือ 2 สัปดาห์ ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรก

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri